



ชื่อหนังสือพิมพ์ เชียงใหม่นิวส์	วันที่ 26 ส.ค. 2556	ปีที่ 23	ฉบับที่ 8178	หน้า 10
---	-------------------------------	--------------------	------------------------	-------------------

ม.แม่โจ้จับมือ สกว. MOU ต่อระยะสอง

ศูนย์เครือข่ายวิจัย และพัฒนาลำไย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระยะที่ 2 ร่วมส่งเสริมช่วยเหลือเกษตรกรต่อเนื่องจริงจัง พร้อมเสวนา “อนาคตลำไยไทยใน ASEAN” ในวันที่ 28 สิงหาคม 2556 ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิณ มะโนชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า “สืบเนื่องจากทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) โดยฝ่ายเกษตร ได้เห็นวามว่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ดำเนินงานวิจัย ส่งเสริมด้านลำไยต่อเนื่องจริงจัง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลำไย ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของภาคเหนือ จึงผลักดันให้เกิดการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายวิจัย และพัฒนาลำไยแม่โจ้-สกว. เพื่อเป็นศูนย์กลางการวิจัยและบริการวิชาการเรื่องลำไย โดยได้มีการลงนามในบันทึกความร่วมมือ (MOU) เมื่อปี 2552 มีกรอบดำเนินงานเบื้องต้น 3 ปี (2553-2556) โดยดำเนินงานร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผ่านศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้ ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธีรนุช เจริญกิจ เป็นผู้อำนวยการ และได้ดำเนินงานในระยะเวลา 3 ปีแรก สิ้นสุดแล้ว ซึ่งมีผลงานเด่นชัดทั้งด้านการวิจัย การบริการวิชาการ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ทางสกว. และมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้ว จึงได้เห็นชอบให้มีการบันทึกข้อตกลงระยะ 2 (2556-2558) เพื่อสานต่อการทำงานและมุ่งส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง”

ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธีรนุช เจริญกิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้ ให้สัมภาษณ์ว่า “จากการดำเนินงานระยะแรกที่ผ่านมา นอกจากงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สกว. โดยตรง 5 โครงการแล้ว ยังมีการประสานงานวิจัยของศูนย์เครือข่ายฯ ให้นักวิจัยที่ทำงานเกี่ยวข้องกับลำไย ไม่ต่ำกว่า 40 ราย ส่วนด้านการบริการวิชาการและ



กลุ่มภารกิจจดหมายเหตุและสารนิเทศท้องถิ่น

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

MJU CLIPPING 2556/ 00008

ชื่อหนังสือพิมพ์ เชียงใหม่นิวส์	วันที่ 26 ส.ค. 2556	ปีที่ 23	ฉบับที่ 8178	หน้า 10
---	------------------------	--------------------	------------------------	-------------------

การถ่ายทอดเทคโนโลยีมีการจัดสร้างและดูแล
แปลงสาธิตในพื้นที่จังหวัดต่างๆ 15 แปลง
มีกลุ่มเครือข่ายด้านการผลิต วิจัย และให้บริการ
วิชาการ ครอบคลุมทั้งภาครัฐ เอกชน
และเกษตรกร ไม่ต่ำกว่า 3,000 คน
ด้านการบริหารจัดการสื่อสารสนเทศ
เพื่อให้บริการวิชาการ มีแปลงสาธิตการผลิตลำไย
มีห้องนิทรรศการถาวร พร้อมให้บริการ
ตลอดปี”

“การลงนามความร่วมมือ ทางวิชาการ
ระยะที่ 2 (2556-2558) นี้ยังคงวางแผนดำเนินงาน
ตามโครงสร้างงานเดิม คือ กิจกรรม 3 ด้าน ได้แก่
ด้านการวิจัย การพัฒนาเครือข่าย และการจัดการ
ด้านสารสนเทศ โดยทุกด้านเน้นเป้าหมายเดียวกัน
คือเรื่องการบริหารจัดการสวนภายใต้สภาพเสี่ยง
ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศใน
ปัจจุบัน เป็นการเตรียมพร้อมให้เกษตรกรในการ

เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่อาจมีผลกระทบ
ต่อเกษตรกรทั้งด้านแรงงาน ผลผลิต และ
การตลาด” ผศ.ดร.ธีรนุช กล่าวเพิ่มเติม

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ระยะที่
2 มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จำเนียร ยศราช
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ ศาสตราจารย์
นายแพทย์สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ
กองทุนสนับสนุนการวิจัย เป็นผู้แทนของ
ทั้งสองฝ่าย นอกจากนี้มีการจัดเสวนาทาง
วิชาการ “อนาคตลำไยไทยใน ASEAN” โดย
วิทยากรที่มากความสามารถจากหลายสำนัก
ทั้งทางด้านสื่อ เศรษฐกิจ วิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง
และรวมกลมเม็ดเคล็ดลับเทคนิคการผลิตลำไย
สำหรับผู้สนใจจะเข้าร่วมรับฟังการ
เสวนา ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัย
และพัฒนาลำไยแม่โจ้ โทร. 053-873390 / 053-
499218